



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๐๐ ๙๗๓๘ ต่อ ๑๑๑

ที่ ขก ๐๐๓๓.๓๒๑/

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง โปรดลงนามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากร
ในสังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประกาศการให้และรับของขวัญของ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของโรงพยาบาลโนนศิลา

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุก ในการป้องกันการ
การทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็นปัญหาสำคัญและ
พบบ่อย ซึ่งประกอบด้วย มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และมาตรการการจัดหาพัสดุ มาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับ
สินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัด และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๕ การ
ป้องกันการรับสินบน MOIT ๑๒ หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโนนศิลา ได้จัดทำประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต
การเรียกรับสินบน และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา เพื่อให้การดำเนินงาน
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอประกาศนี้ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. หากเห็นชอบโปรดลงนาม ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต การเรียกรับสินบน และแก้ไข
การกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลโนนศิลา และลงนามในหนังสือแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสังกัดเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ

๒. หากเห็นชอบโปรดลงนาม ประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. บันทึกข้อความแจ้งเวียนหน่วยงาน กลุ่มงานรับทราบและถือปฏิบัติ

๔. ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานโรงพยาบาลโนนศิลา
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙(๘) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้อง
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบ www.nonsilahospital.go.th (รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเสวนีย์ สมณะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำสั่ง เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงนามแล้ว อนุมัติและอนุญาตให้เผยแพร่บนเว็บไซต์

(นางสาวกิตติยา ทองสุข)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา